

สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2553



...รู้จัก...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นายแพทย์ पुलสิทธิ์ คีตีสาร

อ่านต่อหน้า 3 →



ผู้ว่าฯอุทัย

นำรณรงค์กำจัดขยะ

มุ่งให้เป็น

จังหวัดปลอดขยะ

ป้องกันโรค

อ่านต่อหน้า 3 →

ผู้ว่าฯอุทัย นำรณรงค์กำจัดยุง มุ่งให้เป็นจังหวัดปลอดยุง ป้องกันโรค



ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวันชัย ไอลุนนท์ทิพย์ ได้ให้นโยบายกับที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ถึงปัญหาเรื่องโรคและความรำคาญที่มีสาเหตุมาจากยุงในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี จนในที่สุดได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหายุง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 มีมติให้จัดการรณรงค์กำจัดยุงทุกชนิด ในทุกพื้นที่ของจังหวัด

โดยการดำเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ชาวอุทัยฯ ทุกคน ตระหนักถึงผลร้ายต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากยุง ทั้งเรื่องโรคภัย

ไข้เจ็บ และผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัด ได้ทำการผลักดันให้ชาวอุทัยธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

ในการนี้หน่วยงานสาธารณสุขในฐานะที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโรคที่มียุงเป็นสื่อ ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนในการประสานงานรวมทั้งจัดงาน **"รณรงค์ชาวอุทัยร่วมใจกำจัดยุง"** จัดขึ้นที่วงเวียนหอนาฬิกาในวันที่ 11 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า การกำจัดยุงทุกชนิดให้หายไปจากจังหวัดอุทัยธานีได้เริ่มขึ้นแล้ว และมีชาวอุทัยธานีทุกคนเป็นเจ้าของที่ จะร่วมมือร่วมใจ ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ไม่ให้เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุง โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุจากยุงเป็นสื่อ ของชาวอุทัยธานีทุกคนนั่นเอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีตีสาร

นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีตีสาร ที่พวกเรารู้จัก ท่านเกิดปี 2507 รุ่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน เคยเป็น ผชช.ว.ของ สสจ.พิจิตร เป็นวิทยากร เป็นครูแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลักสูตรผู้บริหารระดับต่างๆ เป็นนักกีฬา เป็นนักร้อง ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 2553 และล่าสุดท่านคือ นพ.สสจ.อุทัยธานี ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับปีใหม่ 2554

ชาวอุทัยธานีให้การต้อนรับผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 โดยมีพี่น้องชาวสาธารณสุขทั้งจากจังหวัดบ้านเกิด คือพิจิตร และชาวสุโขทัยที่มาส่งเจ้านายที่เพิ่งร่วมงานกันไม่ถึงปี อย่างอบอุ่น ยิ้มแย้ม คลุกเคล้ากับเสียงเพลงของหมอลำหนุ่ม รูปหล่อ...หน้าคนรักเก่า มันเก่าจนขึ้นสนิม...แม้จะยิ้ม ก็ยิ้มไม่ทันสมัย...ใครที่ได้ยินแค่เสียง คงนึกว่าเป็นนักร้องอาชีพที่ผ่านมาขึ้นเวทีของโรงแรมห้วยขาแข้งเซซซุศิลป์ โรงแรมชั้นหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี แต่แท้ที่จริงนักร้องหนุ่มรูปหล่อ เสียงดีคนนี้แหละคือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี หรือเจ้านายคนใหม่ของพวกเรานั่นเอง





ทุกทิศ ทัวอุทัย



นายวันชัย ไอลุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยุ้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 นำมาซึ่งโครงการรณรงค์กำจัดยุ้งทุกชนิดจากพื้นที่อุทัยธานี เริ่มตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ 2554 เป็นต้นไป



นายประหยัด ยะคะนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการรณรงค์ตรวจสุขภาพเชิงรุกและปล่อยขบวนคาราวานรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เมื่อ 1 ธันวาคม 2553 ที่หอนาฬิกา



คลินิกฝังเข็มของโรงพยาบาลอุทัยธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มเปิดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 16.30 น ณ คลินิกฝังเข็ม อาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้มีสุขภาพ



เหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุทัยธานีในเดือนตุลาคม 2553 สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ รพ.สต. และสถานีอนามัย นพ.บุญชัย วีระกาญจน์ นพ.สสจ.อุทัยธานี ในขณะนั้นออกสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือ และสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่



คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประชุมสรุปปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดสำหรับรอบปีงบประมาณ 2553 เมื่อ 13 ธันวาคม มี นพ.อรุณ แต่งสิงห์ตรง ยังคงทำหน้าที่ประธานการประชุมอย่างแข็งขัน เพื่อดูแลปัญหาในปีต่อไป



ภายหลังจากดำเนินโครงการมาครบปี สสจ.อุทัยธานี จึงจัดงาน มหกรรมสรุปผลงาน 3 อ.กับหมอน้อย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสถานศึกษา ที่อาคารเหล่ากาชาด เมื่อ 29 ธันวาคม 2553 มีนักเรียนนำผลงานและกิจกรรมมาอวดกันอย่างคึกคัก





เล่าเรื่องด้วยภาพ



ประมวลภาพชาวสาธารณสุขจากจังหวัดสุโขทัย พิษณุตร และอุทัยธานี มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ของนายแพทย์ พูลสิทธิ์ คีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และความรักใคร่ปรองดอง

